

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

รัฐบาลเล็กกัญญาการศึกษา ก้าวแรกจริงใจปฏิรูปปท.

สดับรับฟังเสียงสัญญาณจากผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองขณะนี้ ดูท่าลิ่งที่สังคมเรียกร้องต้องการให้ยกเลิกกัญญาการศึกษา เพื่อบรรยากาศการลงทุนและการท่องเที่ยว กลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมทั้งภาคประชาชน พรรคการเมือง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ คงจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน

เพราะลุ่มเสี่ยงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่างออกมาในท่วงทำนองเดียวกัน คือ หากยกเลิกกัญญาการศึกษาจะทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิรูปประเทศ โรดแม็ปที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลกำลังดำเนินการอาจเกิดปัญหาสะดุดหยุดลง ประเทศชาติจะกลับเข้าสู่ความขัดแย้งและเกิดความวุ่นวายอีกครั้ง

การแสดงความกังวลดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ ในฐานะผู้บริหารประเทศที่ต้องการให้เห็นบ้านเมืองสงบสุข ภารกิจต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ เพราะการยกเลิกกัญญาการศึกษาที่เหมือนเปิดไฟเขียวให้กลุ่มก้อนที่มีความคิดเห็นต่างสามารถออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องตามแนวทางตัวเอง ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งกันได้

แต่ในอีกมุมหนึ่ง หากมีการยกเลิกกัญญาการศึกษาไปแล้ว และมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเคลื่อนไหว และลุ่มเสี่ยงจะเกิดความขัดแย้งและเกิดความรุนแรงบานปลาย นำไปสู่ความไม่สงบในบ้านเมือง พลเอกอุตมเดช สิตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ก็มีอำนาจ ซึ่งเพียงแค่นี้ก็เพียงพอที่จะสามารถประกาศใช้กัญญาการศึกษาอีกครั้งได้ทันทีทั้งที่จะประกาศเป็นบางจังหวัด บางจุด หรือจะทั่วประเทศก็สามารถทำได้ เหมือนเมื่อครั้งที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เคยประกาศกัญญาการศึกษาในช่วงที่กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณ และขับ

ไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ที่สนับสนุนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ซึ่งออกมาชุมนุมเช่นกัน

เช่นเดียวกับบรรยากาศการลงทุนและการท่องเที่ยว แม้บรรยากาศนักลงทุน นักท่องเที่ยว ยังคงดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ รวมทั้งมีผลสำรวจกรุงเทพโพล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ล่าสุด ที่ทำแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในหัวข้อ "ความเห็นของชาวต่างชาติต่อการมาเที่ยวไทยภายใต้กัญญาการศึกษา" จะพบว่า ร้อยละ 70.1 ระบุการประกาศกัญญาการศึกษาของประเทศไทยไม่มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทย มีเพียงร้อยละ 29.9 ระบุส่งผลกระทบ แต่ถ้าหากยกเลิกกัญญาการศึกษาเรียบร้อยแล้ว กลุ่มที่ระบุมีผลกระทบก็จะหมดไป การลงทุน การท่องเที่ยวก็จะคล่องตัวขึ้น เนื่องจากบางอย่างก็ยังมีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนช่วงปกติ

นอกจากนั้น การเดินทางปฏิรูปประเทศก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ช่วยกันระดมความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริง และทุกฝ่ายให้การยอมรับ ไม่ใช้คิดและवादภาพจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแล้วไปบีบบังคับให้อีกฝ่ายทำตาม โดยเฉพาะพรรคการเมืองก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาเหมือนกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาของรัฐธรรมนุญเชิญพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองเข้าหารือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 แต่พรรคการเมืองติดข้อจำกัดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ยังไม่ให้พรรคการเมืองประชุม รวมทั้งกลุ่มการเมืองก็ถูกข้อห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ตามกัญญาการศึกษา ทำให้ไม่สามารถระดมความคิดเห็นเสนอแนะหรือหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาของรัฐธรรมนุญได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัญญาการศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการร่างรัฐธรรมนุญหรือไม่ โดยยอมรับว่า ไม่เชื่อการประกาศกัญญาการศึกษาจะยาวนานจนสิ้นสุดกระบวนการร่างรัฐธรรมนุญ เชื่อว่าการประกาศกัญญาการศึกษาจะค่อยๆ ฟอนคลายลง เนื่องจากถ้าหากประกาศกัญญาการศึกษาไปจนร่างรัฐธรรมนุญจะเป็นปัญหา รวมทั้งระบุเป็นไปได้เมื่อเริ่มร่างรัฐธรรมนุญตัวแรกอาจจะเริ่มฟอนคลายแล้วก็ได้ ดังนั้นในเมื่ออีกไม่กี่วันก็จะยกเลิกแล้วจะยกเลิกตอนนี้เลยก็ไม่แน่ว่าจะมีปัญหาอะไรใช้หรือ

การปฏิรูปประเทศเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ต่างต้องการให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพราะความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายในอดีตเป็นภาพลมหวนทุกคน ไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยขึ้นอีก ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะปฏิรูปประเทศอย่างอิสระ ไม่มีแรงบีบทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ทุกฝ่ายก็ควรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงใจและอิสระ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี น่าจะเป็นแบบอย่างความจริงใจ ด้วยการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกกัญญาการศึกษา เปิดช่องทางการปฏิรูปอย่างอิสระแท้จริง.